

## เลาะรั้วหุ้น-การเงิน

● แม้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวขึ้นแตะปีนี้เหลือ 1.9 แสนล้านบาท จากเป้าเดิมที่ 2.7 แสนล้านบาท แต่จำนวนบริษัทที่ต้องการชำระค่างวดในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ก็ไม่ได้ลดลงตามไปด้วย ล่าสุดหุ้นไอพีโอกลุ่มการแพทย์ที่เข้าเทรดมา 2 บริษัทติดกันก็ราคาหุ้นวิ่งฉิว วานนี้ (28 ก.ค.) หุ้น **บิสซิเนสอะไลमेंท์ (BIZ)** ที่เข้าเทรดวันแรก ปิดที่ 5.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.60 บาท หรือ 89.66% มูลค่าการซื้อขาย 1,876 ล้านบาท ส่วนหุ้น **เอกชัยการแพทย์(EKH)** ที่เข้าเทรดเมื่อวันก่อน ปิดที่ 6.60 บาท ระหว่างวันทำราคาไฮที่ 6.95 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,080 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทที่เตรียมตัวจะเข้าตลาดก็ยังคงเดินทางตามแผน ล่าสุด **“บริษัท บีซีพีจี”** บริษัทในเครือบางจาก บีโตร์เลียม ก็เตรียมแถลงข่าวความคืบหน้าเข้าตลาดหุ้นในวันที่ 3 ส.ค.นี้ โดยตามไฟลิ่งที่บริษัทแสดงต่อสำนักงานก.ล.ต. บริษัทมีแผนขายหุ้นไอพีโอ 600 ล้านหุ้น พาร์ 5 บาท แต่งตั้ง บล.กสิกรไทย, บล.ฟินันซ่า และธนาคาร ทีเอสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ส่วน **ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์** ยังยืนยันว่าจะชำระค่างวดในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2560 เพื่อนำเงินจากการขายหุ้นไอพีโอไปขยายธุรกิจทั้งในประเทศและ CLMV โดย **อัญชลิน พรรณิภา** ประธาน ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์

บอกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) จากผู้ที่เสนอตัวเข้าร่วมคัดเลือกอยู่ 3 บริษัท คาดว่าจะได้ข้อสรุปปลายปีนี้

● **หุ้นเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE)** ปิดที่ 98.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.03% มูลค่าการซื้อขาย 395.57 ล้านบาท แต่ระหว่างวันราคาวิ่งไปแต่ละไฮที่ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดรอบ 20 ปี จากที่เคยแตะหลัก 100 บาทครั้งล่าสุด เมื่อปี 2539 สารวัตรโบรกเกอร์ส่วนมากแนะนำซื้อ และปรับราคาเป้าหมายไปเกิน 100 บาทแล้ว

● **ดร.บัณฑิต นิจถาวร** เลขาธิการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ **CAC**) ให้ข้อมูลว่า จำนวนบริษัทเอกชนที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับ ไม่จ่าย ไม่ให้สินบนในการทำธุรกิจตามโครงการ CAC ในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็น **703 บริษัท** จาก 548 ในเดือนม.ค.2559 ในขณะที่คณะกรรมการ CAC ได้มีมติให้การรับรองบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่า มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดในไตรมาสนี้ 18 บริษัท

ในจำนวน 703 บริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับโครงการ CAC เป็น **บริษัทจดทะเบียนถึง 353 บริษัท** ซึ่งมีมูลค่าตลาด (Market Cap) คิดเป็นสัดส่วนถึง 77% ของมูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งตลาด แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ